
sþ. 40. Fyrirspurn [40. mál]
til dómsmálaráðherra um framkvæmd breytingar á erfðalögum.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

Hvað hefur verið gert, eða er áætlað að gera, til þess að kynna fólki þau réttindi til setu í
óskiptu búi sem fengust með lögum nr. 29/1985?


